



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, TNN, mcof, one31, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook, thaiPBS, hooninside)

-**ศบค.** เผยแพร่สถานการณ์วันที่ 5 ม.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 527 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 82 ราย คัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 439 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 8,966 ราย รักษาหายเพิ่ม 45 ราย รวมรักษาหาย 4,397 ราย ยังรักษาในรพ. 4,504 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิม 65 ราย มีการติดเชื้อเพิ่มที่นาน และสิงห์บุรี รวมติดเชื้อ 56 จังหวัด

-**สมุทรสาคร** มีผู้ป่วยรายใหม่ 67 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 47 ราย เป็นคนไทย 6 ราย และต่างด้าว 41 ราย

-**กทม.** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ พบลูกจ้างของ กทม.ติดเชื้อ 1 ราย เป็นชาย ทำงานอยู่หน่วยงานหนึ่งในสังกัดกทม.ย่านบางแค แต่ไม่ได้อยู่ส่วนงานบริการประชาชน และยังไม่ได้รายงาน ศบค. แต่ผู้ติดเชื้อและคนในครอบครัวเข้าสู่ขั้นตอนทางสาธารณสุขแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

-**นนทบุรี** พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ไทมีไลน์ผู้ป่วยรายที่ 99 เป็นชายไทย อายุ 55 ปี ขายสลากกินแบ่งที่ตลาดบางบัวทอง ขับรถตู้ให้เจ้าอาวาสและพระลูกวัดละหาร ตั้งแต่ 18 ธ.ค. เดินทางไปหลายที่ กักตัวอยู่ในวัดละหาร ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย ผลตรวจเชื้อปกติ 5 ราย ที่เหลือรอผล มีผู้สัมผัสทั้งหมด 202 คน โดยนอกจากเจ้าอาวาสวัดละหารยังมีพระลูกวัดติดเชื้ออีก 3 รูป

-**นครปฐม** พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย

-**ชลบุรี** พบผู้ป่วยเพิ่ม 50 ราย ส่วนใหญ่ติดจากการไปเล่นการพนัน ผู้ป่วยสะสม 440 ราย

-**ระยอง** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย รวม 456 ราย พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ อ.เมืองระยอง ส่วน อ.วังจันทร์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

-**จันทบุรี** พบผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย ผู้ว่า ยืนยันไม่ล็อกดาวนัม แต่เพิ่มมาตรการเข้ม

-**เชียงใหม่** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาย อายุ 28 ปี เป็นพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิงที่ผู้ติดเชื้อรายที่ 50 เข้าไปใช้บริการ โดยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 50 พบไปเที่ยวสถานบันเทิง 5 แห่ง คือ วอร์มอัฒคาเฟ่, ร้านท่าช้าง, ร้านอินฟินิตี้, ร้านพริตตี้ เอ็กคูลูซิฟคลับ และร้านดีซี และไปพื้นที่อื่นๆ อีก 2 จังหวัด กกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ประกาศสั่งปิดสถานบันเทิงดังกล่าว 3 วัน พร้อมตรวจหาเชื้อพนักงานกว่า 150 คน และให้ทุกคนกักตัว 14 วัน

-**ปราจีนบุรี** พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย ร่วมสังสรรค์ปีใหม่กับผู้ป่วยที่มาจากสมุทรปราการ

-**นครราชสีมา** พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชาย อายุ 59 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ และหญิง อายุ 55 ปี ภรรยาของผู้ป่วยรายแรก ทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย

-**อ่างทอง** ติดเชื้อเพิ่มอีก 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 57 ราย

-**สุพรรณบุรี** พบผู้ติดเชื้อจากบ่อนโกอ่างทองเพิ่ม 2 ราย

-**สิงห์บุรี** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาย อายุ 30 ปี มีประวัติไปบ่อนโกชนที่อ่างทอง

-**พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เชื่อมโยงกับสนามชนไก่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

-**พิจิตร** พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย เป็นพ่อ แม่ และลูกชายซึ่งเป็นครูโรงเรียนบางลายใต้ ขณะนี้ผู้ป่วยชาย อายุ 81 ปี มีอาการโคมา ปอดติดเชื้อ ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และวันที่ 4 ม.ค. ผลแล็บภรรยาและลูกชายคนโตติดเชื้อ สรุปติดเชื้อทั้งครอบครัว 5 คน

-**กาญจนบุรี** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คน ทำงานบ่อนพนันในกรุงเทพฯ ทิมสอบสวนโรคนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำเข้ากักตัวแล้ว

-**สุราษฎร์ธานี** จากกรณีผู้ติดเชื้อโควิดจาก จ.สมุทรสาคร กลับมาเยี่ยมครอบครัวทำให้คนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ 7 ราย ล่าสุดพบบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย รวมครอบครัวนี้มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย

-**ประจวบคีรีขันธ์** ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 10 คน ที่ใกล้ชิดหญิงวัย 61 ปี ผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัด รอบแรกผลเป็นลบทั้งหมด ให้กักตัวเองเพื่อรอตรวจยืนยันรอบที่ 2

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-รมช.สร. กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนเรื่องไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่ไม่ระบุสถานที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนที่ไม่ทราบเกิดความเสี่ยง ดังนั้น จึงขอให้ สสจ.ทำไทม์ไลน์ที่ระบุสถานที่ชัดเจน และเมื่อสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วขอให้แจ้งและรับรองสถานะว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย ส่วนการตั้งรพ.สนามในแต่ละจังหวัด ต้องชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดกระแสต่อต้านเหมือนที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (acnews, สำนักข่าวไทย) สวท.

-สธ. โรงเรียนแพทย์ ร่วมกันบริหารจัดการระบบการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยสธ.สั่งการให้สสจ.ประเมินสถานการณ์ จัดเตรียมรพ.สนามรองรับ ส่วนโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ มอบให้กรมการแพทย์เป็นผู้ประสานงานในการให้การสนับสนุนพื้นที่ นอกจากนี้ ให้รพ.ใกล้เคียงพื้นที่ระดับเตรียมพร้อมสนับสนุนทรัพยากร ทั้งบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ให้รพ.สสจ. ผอ.รพ.ทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด คุมเข้มมาตรการทางสังคม กิจกรรมรวมคนหมู่มากต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Infoquest, thansettakij

-อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากาก/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้นสำหรับประชาชนที่กำลังทยอยกลับจากภูมิลำเนาหลังหยุดปีใหม่ ขอให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองระหว่างเดินทางให้พร้อม เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาประจำตัว เป็นต้น และจัดบันทึก timeline การเดินทางของตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนโหลดแอปพลิเคชันทั้งไทยชนะ และหมอชนะ โดยให้ใช้คู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เช่น สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์แนวหน้า

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2563 - 5 ม.ค. 2564 มี 56 จังหวัด ส่วนหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร บ่อนการพนัน สถานบันเทิง การแพร่ระบาดกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ของ จ.สมุทรสาคร พบว่าแพร่กระจายไป 45 จังหวัด ผู้ติดเชื้อร้อยละ 71 เป็นแรงงานเมียนมา ส่วนใหญ่ตรวจจับวินิจฉัยโรคและค้นหาผู้สัมผัสได้ดี ทำให้ไม่แพร่กระจายต่อ ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ติดเชื้อใน จ.ระยอง ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 รวม 426 ราย ในจำนวนนี้เชื่อมโยงกับสถานที่เล่นการพนัน 197 ราย รองลงมาเป็นบ่อนไก่ 11ราย มีอาการป่วย ร้อยละ 43 และไม่มีอาการป่วย ร้อยละ 57 พบผู้ป่วยมากที่สุดใน อ.เมืองระยอง กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุตั้งแต่ 49 ปี ทำให้ ศบค. ต้องยกระดับมาตรการใน สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

-สำหรับกรณีโรงงานปลากระป๋อง มีการตรวจค้นหาผู้ป่วยในโรงงาน 900 ราย จากแรงงานกว่า 3,000 ราย ซึ่งมีการดำเนินการในหลายๆ โรงงาน จึงพบผู้ป่วยตลอด โดยขอความร่วมมือโรงงาน 2 เรื่อง คือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ และเมื่อพบผู้ติดเชื้อให้กักกันไว้ในโรงงานเหมือนกรณีตลาดกลางกุ้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, nationtv.)

-รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนโรคในสถานบันเทิงและร้านอาหารย่านปิ่นเกล้า ว่า วันนี้ผู้ป่วยเพิ่ม 82 ราย จากเดิม 55 ราย ล่าสุด จ.กาญจนบุรี พบผู้ป่วย 2 ราย เป็นชาย 24 ปี และหญิง 30 ปี ทั้งคู่ทำงานในสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้าและมีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน โดยจากการสอบสวนโรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่ครั้งแรกจะไม่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน จึงขอให้ประชาชนอย่าปกปิดข้อมูล สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสนามชนไก่ จ.อ่างทอง แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อในอ่างทอง 39 ราย สิงห์บุรี 4 ราย ออยุธยา 2 ราย ลพบุรี 1 ราย และสุพรรณบุรี 1 ราย สิ่งที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ คือ การปิดสถานที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีความแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ตะโกนเสียงดัง ไม่ใส่หน้ากากอนามัย มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การแพร่ระบาดของโรค และมีการปกปิดข้อมูล ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : สวท.

-กรมอนามัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสดและร้านอาหารคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวให้มากขึ้น เพราะจากข้อมูลเดือน พ.ย. 2563 พบมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศไทยกว่า 2,500,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ประกอบการนอกจากจะต้องพาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและตรวจคัดกรองโรคให้เรียบร้อยแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.อย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, mcot, newtv.) สวท.

-อย. เตือนอย่าหาซื้อชุดตรวจโควิดที่ลักลอบขายผ่านออนไลน์มาตรวจเอง เพราะเสี่ยงต่อการแปลผลที่ผิดพลาด เนื่องจากชุดตรวจแบบ Rapid Test เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกัน จึงต้องได้รับเชื้อระยะเวลาหนึ่งถึงจะตรวจพบ และต้องดำเนินการตรวจและแปลผลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักเทคนิคการแพทย์เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้โดยทั่วไป รวมถึงบางครั้งตรวจแล้วคิดว่าตัวเองปลอดภัย อาจทำตามปกติและนำไปติดคนอื่นต่อได้ ส่งผลให้การระบาดของโรครุนแรงยิ่งขึ้น รวมถึงมีโอกาสที่ก่อผลลวงได้ ทั้งนี้ ชุดตรวจดังกล่าว จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะสถานพยาบาล หรือผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น และต้องจัดทำรายงานการขายให้ อย. ทราบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สสจ.แม่ฮ่องสอน ยืนยันยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อ จ.ระยอง ที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิด คาดรู้ผล 21.00 น.

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, 77ข่าวเด็ด, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, js.100, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, innnews, nationtv, bangkokbiznews, thebankokinsight, posttoday, Infoquest, thansettakij, mcot)

-กรม. มีมติเห็นชอบตามที่ ศบค. เสนอขยายการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.2564 เพื่อบูรณาการ

การบริหารจัดการและปฏิบัติงานในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ให้เป็นเอกภาพ

-**ปลัด มท.** ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เน้นย้ำประชาชนมีมาตรการ DMHTT ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือ กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ที่พบเชื้อสูงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขอให้กักตัวเอง 14 วัน หากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และกวดขันไม่ให้มีบ่อนการพนันที่เป็นจุดเสี่ยง ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเผยแพร่โรค ตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด และขอความร่วมมืองดหรือชะลอเดินทางข้ามพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือการขนส่งสินค้า รวมทั้งให้เตรียมการสำหรับการตั้งรพ.สนาม

-**รมว.อุตสาหกรรม** เข้มสถานประกอบการ 28 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงสูงสุด ป้องกันเฝ้าระวังโควิด 19 บุคลากรในสังกัดให้เหลื่อมเวลาทำงาน ปฏิบัติงานที่บ้านร้อยละ 50 เริ่ม 5 ม.ค. นี้

-**กทม.** ให้ผู้เดินทางไป 11 จุดเสี่ยงตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รายงานตัวที่ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/> หรือติดต่อสายด่วนสำนักงานมัย กทม. โทร.0-2203-2393 และ0-2203-2396 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมโรค

-**ผู้ว่าฯ ชัยนาทและกาญจนบุรี** คุมเข้มผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด

-**ผู้ว่าฯ กทม.** สั่งการผู้อำนวยการทั้ง 50 เขต ตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน รวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

-**ผู้ว่าฯ ภูเก็ต** มีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดและสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง ปิดตั้งแต่ 7-20 ม.ค. 2564

-**คณะสงฆ์พระนครศรีอยุธยา** ออกคำสั่ง ห้ามแห่หน้าโค-โปรยทาน พระสงฆ์สามเณร ต้องสวมหน้ากากอนามัย

-**สกลนคร** สั่งปิดโรงเรียน 30 แห่ง 3-7 วันแล้วแต่ความเหมาะสม โดยเบื้องต้นสกลนครยังไม่พบคนป่วยโควิด

-**ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม** เตือนอย่าแชร์ คลิปสถานที่กักตัว รพ.สนามมหาชัย จ.สมุทรสาคร เป็นข้อมูลเท็จ ส่วนข้อความที่ระบุว่าเนื้อดิบมีสรรพคุณเป็นยา ป้องกันและรักษาโควิด 19 ได้ ไม่เป็นข่าวจริง แนะนำอย่าหลงเชื่อทำตาม อาจเสี่ยงพยาธิ ท้องเสีย

-**ตลาดปลาแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม** กลับมาเปิดค้าขายอีกครั้งตั้งแต่ 03.00-06.00 น.

-**นักแบดมินตันต่างชาติ** เดินทางมาถึงประเทศไทย เข้ากักตัวตามมาตรการคุมเข้มระดับสูงสุด เพื่อแข่งขัน 3 รายการใหญ่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-31 ม.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

-**สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ** ประกาศเลื่อนการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 สนามต่างๆ ออกไปโดยไม่มีกำหนด และได้ร่วมกับสสส. นำกิจกรรมขี่จักรยานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในโครงการ "ปั่นในบ้าน ต้านโควิด" มาดำเนินการอีกครั้ง โดยจะจัดครั้งแรกของปี 2564 ในวันที่ 9 ม.ค.นี้

ประเด็นผลกระทบ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, nationtv, thansettakij, bangkokbiznews, thebangkokinsight, acnews, สำนักข่าวไทย) สวท., ทีวี ช่อง 5, 9

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดหา/ซื้อ และเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่ง เพื่อให้ได้วัคซีนตามเป้าหมายครอบคลุมประชาชนไทย ร้อยละ 50 ภายในปี 2564 เดือนก.พ. - เม.ย. จะได้รับวัคซีนจากบ. ซิโนแวค ประเทศจีน 2 ล้านโดส โดย 2 แสนโดสแรกที่จะได้รับเดือน ก.พ. จะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง ส่วนเดือนมี.ค. 8 แสนโดส และเดือนเม.ย. อีก 1 ล้านโดส มีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้วัคซีน ส่วนการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้ากับ บ. แอสตรา เซเนกา 26 ล้านโดส จากการเจรจาจะได้วัคซีนมาเร็วกว่ากำหนด องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งไปยังสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดหาวัคซีนจาก COVAX Facility อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อให้ได้วัคซีนครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละ 50 ตามเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, สำนักโฆษก, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, bangkokbiznews, TNN, newtv, thebangkokinsight)

-ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณให้สธ.ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 โดยสั่งจองวัคซีนเพิ่มจาก บ.แอสตรา เซเนกา 35 ล้านโดส ซึ่งเมื่อได้รับวัคซีนจะฉีดให้กับประชาชนทันที โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ จะได้วัคซีนล็อตแรก 8 หมื่นโดส ช่วงปลายเดือนมี.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ

-บิณฑ์ สิริธร นางสาวไทยปี 2563 ทวิตข้อความถามว่า ฉีดวัคซีนโควิดใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกกว่าใครควรได้รับ หลังรัฐบาลประกาศเดือน ก.พ. วัคซีนเข้าไทยล็อตแรก

2.การล็อกดาวน์ 5 จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, js.100, posttoday, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, workpointtoday)

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ในที่ประชุมศบค. นายกฯ ได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก 5 จังหวัด ตามที่ รมช.สธ.เสนอ คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ซึ่งจะเข้มงวดมากกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง โดยให้ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข เข้าไปกระชับพื้นที่เต็มที่เพื่อดูแลไม่ให้เกิดแพร่กระจาย มีการควบคุมการเดินทาง ทำให้การเดินทางลำบากมากยิ่งขึ้น แต่ไม่เรียกว่าล็อกดาวน์ เพียงขอให้มีการ

ตรวจสอบคนที่เดินทางเข้า-ออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง

-รมช.สธ. ประชุมทางไกลร่วมกับผู้ว่าฯ เพื่อชี้แจงเหตุผลและสั่งข้าราชการตามทีสธ.เสนอให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุด ใน 5 จังหวัด เนื่องจากต้องการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้หมดไปโดยเร็ว ส่วนการเดินทางเข้าออกของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือควบคุม ต้องมีเหตุผลสมควร โดยแต่ละจังหวัดใช้ดุลพินิจของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมาก

3.เชื้อไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อ ว่า ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องจะต้องเข้าสู่สถานกักกันโรค 14 วัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายพันธุ์ไหนจะสามารถตรวจจับได้ แม้การกลายพันธุ์จะเร็วกว่าแต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิม และไม่ได้มีผลต่อวัคซีน ขอให้ประชาชนสบายใจ ไม่ต้องตื่นตระหนกต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-โฆษก ก.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการต่อผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษ ว่า ไทยมีมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองโรคตั้งแต่ต้นทาง และกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องปิดกั้นการเดินทางของผู้เดินทางจากอังกฤษ

4.ราชบุรีคัดค้าน รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-ชาวบ้าน จ.ราชบุรี กว่า 100 คน รวมตัวบริเวณด้านหน้าสนามมวย กรมการทหารช่าง ค่ายบุรีฉัตร เพื่อคัดค้านการตั้งรพ.สนามและย้ายแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อเข้ามารักษาใน จ.ราชบุรี หลังทราบข่าวว่า รมช.สธ.เตรียมนำผู้ป่วยโควิด 19 จาก จ.สมุทรสาคร มาไว้ในรพ.สนามค่ายภาณุรังษี แต่บริเวณสนามมวย กรมการทหารช่าง ค่ายบุรีฉัตร มีการจัดเตรียมพื้นที่คล้ายกับจะทำเป็นรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายภา ระบุ รพ.สนามถ้ามีความจำเป็นก็ต้องตั้ง และต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนและท้องถิ่นให้ดี รพ.สนามมีมาตรการควบคุมเช่นเดียวกับรพ.ทั่วไป เพียงแต่ต้องการกระจายไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก เพราะรพ.ที่มีอยู่เดิมอาจไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่เข้ารับบริการโรคอื่นๆ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน ไม่ต้องห่วงเพราะมีระบบการตรวจสอบ คัดกรองอย่างดี

5.พบแรงงานต่างด้าวในกทม. 10 คน ติดเชื้อ 7 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, nationtv.) สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 7, Thaipbs, TNN, NBT

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ผลตรวจเชื้อชาวโรฮิงญา 14 ราย ที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกพามาพักเขตดอนเมือง กทม. พบติดเชื้อ 7 ราย โดยทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์การควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, nationtv.)

-ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบบ้านเช่าแห่งหนึ่งหลังตลาดใหม่ดอนเมือง กทม. หลังสืบทราบว่ามีลักลอบเปิดเป็นที่พักพำนักของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จับกุมแรงงานเมียนมา 18 คน ส่งสน.ดอนเมือง พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด 19 และพบติดเชื้อ 7 คน สอบสวนพบขบวนการนำเข้าไทย เสียค่านายหน้าคนละ 6,000 บาท ทั้งหมดมาจากรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา เข้ามาทางชายแดนแม่สอด จ.ตาก และมีนายหน้าพาขึ้นรถกระบะที่ทำช่องลับหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านพักหลังตลาดใหม่ดอนเมือง เตรียมลงไปที่หาดใหญ่ จ.สงขลา

ด้าน ผกก.สน.ดอนเมือง ประสานเจ้าหน้าที่อัยการเข้าทำความสะอาด สน.ดอนเมือง พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประวัติอยู่ใกล้หรือเคยสัมผัสแรงงานกลุ่มนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เพื่อเข้าสู่มาตรการกักตัวรออาการและรอผลการตรวจหาเชื้ออย่างละเอียด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, newtv.)

-กทม. ขอขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสจับกุมต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ 19 ราย ตรวจพบโควิด 7 ราย อีก 12 รายอยู่ระหว่างกักตัวและรอการตรวจหาเชื้อรอบที่ 2

6.ปัญหาในการตรวจแรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-น.ส.สุธาสิณี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากแกนนำแรงงานข้ามชาติในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ว่า ในสมุทรสาคร มี 7 พื้นที่ที่ราชการตั้งเป้าตรวจคัดกรอง แต่ละพื้นที่ใช้วิธีจัดคิวและตรวจในจำนวนจำกัด แรงงานข้ามชาติที่มาตรวจส่วนใหญ่อยู่อย่างถูกต้อง ส่วนคนที่มาไม่ถูกกฎหมายจะไม่กล้าแสดงตนเพราะกลัวถูกจับ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ว่าตรวจคัดกรองทุกคนและคนที่ออกมาไม่มีความผิด ที่น่ากังวลสำหรับแรงงานในสมุทรสาคร คือ มีแรงงานจำนวนมากไม่น้อยถูกส่งพักงานตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด บางส่วนถูกกักตัว ซึ่งถ้าเป็นสถานประกอบการเล็กๆ เช่น แกะกุ้ง ตัดหนวดหมีก เมื่อหยุดงานจะไม่มีรายได้ ทำให้เครือข่ายต้องพยายามหาถุงยังชีพไปแจก ล่าสุดเมื่อมี พ.ร.ก. ออกมา ทำให้ไม่กล้าไปแจกถุงยังชีพ เพราะกลัวว่าจะผิด พ.ร.ก.

7.สนามไก่ชนอ่างทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า

ประเด็นข่าว

-รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยคืบหน้ากรณีสนามชนไก่ จ.อ่างทอง ปัจจุบันติดเชื้อกระจายไปอีก 4 จังหวัด รวม 47 ราย แยกเป็น อ่างทอง 39 ราย สิงห์บุรี 4 ราย พระนครศรีอยุธยา 2 ราย ลพบุรี 1 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย สถานที่ลักษณะนี้เมื่อมีผู้ติดเชื้อ 1 คน มีโอกาสที่จะแพร่ต่อและรับเชื้อได้ เนื่องจากบางคนไม่ได้สวมหน้ากาก มีการตะโกนเชียร์ และใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานนับชั่วโมง แนะนำให้มีประวัติ-คนสัมผัส กักตัวเองดูอาการ 14 วัน

-จ.สิงห์บุรี มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาย อายุ 30 ปี อาชีพรับจ้างในสถานประกอบการแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว ได้เดินทางไปบ่อนไก่ชนที่อ่างทอง และจากไท่โลนไพบดินทางไปทั่วกว่าจะเข้ามารับการตรวจ ทำให้การควบคุมและตรวจสอบทำได้ยากขึ้นและมีกลุ่มผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

8.ตำหนิตวิตเตอร์กรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-หลังจากทวิตเตอร์ของกรมควบคุมโรค โปสต์ภาพประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนปกปิดข้อมูล โดยเป็นภาพผู้หญิงถือป้ายว่า “หมอ ไม่ใช่ เมีย ไม่ต้องปิดบังข้อมูลค่ะ” พร้อมแคปชั่น “บอกหมอเค้าเถอะ” ทำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อความดังกล่าวจำนวนมาก หลายคนมองว่าเป็นบัญชีทางการของหน่วยงาน ควรให้ข้อมูลบนหลักการก็พอ รวมถึงวาทกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องตลก และในยามนี้รัฐบาลไม่ควรนำมาเป็นเรื่องตลก

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (Nationtv, kaohoon, ข่าวสด, บ้านเมือง, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, กรมประชาสัมพันธ์, positioningmag, 77ข่าวเด็ด, posttoday, xinhua, infoquest, js.100, bangkokbiznews, newtv)

-สหรัฐ แจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว 15 ล้านโดส แต่กว่า 2 ใน 3 ยังไม่ได้นำไปฉีด ด้านรัฐนิวยอร์กและรัฐฟลอริดาประกาศลงโทษรพ.ที่ฉีดวัคซีนล่าช้า ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยรพ.ในประเทศกำลังขาดแคลนแรงงานสุขภาพ... **เม็กซิโก** อนุมัติใช้วัคซีนที่พัฒนาโดยแอสตราเซนเนกา/ม.ออกซ์ฟอร์ด เป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว... **อาร์เจนตินา** ประธานาธิบดีเรียกร้องประชาชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว มีความรับผิดชอบต่อการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19... **ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อโควิด เกี่ยวข้องการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในร้านอาหารไทย... **เกาหลีใต้** มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 ราย เนื่องจากการระบาดระลอกที่ 3 และพบผู้ป่วยเชื้อกลายพันธุ์จากอังกฤษเพิ่มอีก 2 ราย... **อังกฤษ** นายกฯ ประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป นับเป็นการล็อกดาวน์ครั้งที่ 3... **เยอรมนี** ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ฟรีแก่ประชาชน เริ่มจากผู้สูงอายุและบุคลากรการแพทย์ จากนั้นประชาชนทั่วไปจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ราวกลางปีนี้... **อินโดนีเซีย** ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่ 13 ม.ค.เป็นต้นไป... **โปรตุเกส** เจ้าหน้าที่หญิงด้านสาธารณสุข เสียชีวิตหลังจากเพิ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค เพียงแค่ 2 วัน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 86,801,812 ราย เสียชีวิต 1,874,259 ราย รักษาหาย 61,520,467 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 132

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

งาน 100 ปี เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน360องศา, สยามรัฐ) เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมเสนอพระนามให้ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี 2566 โดยมีแผนการดำเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ระยะสั้น กลาง และยาว โดยกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการ เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในด้านภาษาฝรั่งเศสศึกษาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม, การผลิตสื่อและวีดิทัศน์เผยแพร่พระกรณียกิจด้านพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์, นิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก เป็นต้น

ข่าวปลอม ใช้โรลออนเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง การใช้โรลออนเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านม พบว่า ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าการใช้โรลออนระงับกลิ่นกายและระงับเหงื่อ ส่งผลให้เกิดมะเร็งเต้านม

โยกย้ายข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวม 7 ราย โดยระบุเหตุผลและหลักเกณฑ์ว่าเป็นเพียงการแต่งตั้งโยกย้ายตามปกติ

อุบัติเหตุปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แถลงข่าวอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,333 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 392 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,326 ราย สาเหตุเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วและตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 7 จังหวัด ได้แก่ นครนายก นราธิวาส น่าน แม่ฮ่องสอน ระนอง อำนาจเจริญ และอุดรดิตถ์ ส่วนเชียงราย มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 18 ราย

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ isaranews

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เผย การย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที่ไม่ต้องรอ 15 วัน เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศแล้วตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 ประชาชนสามารถลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ แล้วเกิดสิทธิทันที่ได้ทุกช่องทาง ทั้งการลงทะเบียนผ่านหน่วยบริการ ช่องทาง สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร รวมถึงแอปพลิเคชัน สปสช. โดยใน 1 วัน สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ

สารเคมีปลิวโดนชาวบ้านบาดเจ็บ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายณรงค์ สุกใส ผู้ช่วย สสอ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ กล่าวถึงกรณีชาวบ้านในชุมชนเคหะ โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านคลองสวน ถูกสารเคมีไม่ทราบชนิดปลิวมาตามลม ได้รับบาดเจ็บกว่า 20 ราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พร้อมประสานรถดับเพลิงให้มาฉีดล้างพื้นที่นั้นพื้นที่เป็นจุดอันตราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph

🐦 pr_moph

📺 healthmoph

📺 moph channel

